

## Giáng Sinh trong tâm thức người Việt

T&#225;c Gi&#7843;: J.B. Nguyễn Quốc Tuấn

Th&#7913; B&#7843;y, 17 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2011 09:30

---

Từ lâu, Giáng Sinh đã trở thành ngày đặc biệt có ý nghĩa đặc biệt trong tâm thức người Việt nói chung.

Có lẽ vì dịp Giáng Sinh vậy, những người dân Việt Nam dù khác biệt niềm tin tôn giáo nhưng vẫn cùng hòa chung trong niềm vui Giáng Sinh.

### 1. Liên đới trong đời sống cộng đồng



Tính cộng đồng là một nét tinh hoa trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Có nhiều người đã đặt vấn đề “đâu là hồn Việt, và đâu là nét tinh túy nhất của con cháu Lạc Hồng?”, thì chúng ta không thể không nói đến tính cộng đồng. Đây là điểm giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với Kitô giáo trong tiến trình Đệ nhị Công Giáo phát triển trên đất Việt Nam. Lễ Giáng Sinh là dịp tốt để người Việt nói chung có thể gặp gỡ giao lưu và phát huy đời sống cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn. Số cộng đồng đang được biết đến nhiều hơn dịp Giáng Sinh vậy. Đông đảo những người dân xa gần thích được các xã đội, muông dân các Nhà thờ trong đêm Giáng Sinh, vừa thông qua niềm vui Giáng Sinh, và trong sâu thẳm, họ muốn được chia tình liên đới với cộng đồng Kitô hữu.

Hiện nay, khi các sinh hoạt văn hóa mang đậm tính cộng đồng tại những làng quê Việt ngày một phai nhạt và bị xem nhẹ, rất đông người dân cảm thấy hụt hẫng và họ cần được bù đắp kho tàng truyền thống. Trong đêm Giáng Sinh, dù rất bận rộn, nhiều người trong số họ đã quên đi bà con giáo dân để cảm nghiệm bầu khí của một đời gia đình thực sự, đi tìm mà họ khó nghiệm thấy trong cuộc sống thường nhật. Họ có thể không thu được lợi ích, lời thánh ca nào đó, nhưng chính những lời tâm tình ấy đã nói thay cho sự nguy cấp của họ, muốn được vươn ra khỏi cái tôi tẻ nhạt để hòa nhập vào giữa cộng đồng yêu thương, vất vả. Họ muốn được cùng người Kitô hữu trong đêm Giáng Sinh như để cùng hy vọng khi đời sống quan trọng thì giữa những con người vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn những bất đồng của lịch sử xã hội.

## Giáng Sinh trong tâm thức người Việt

T&#225;c Gi&#7843;: J.B. Nguyễn Quốc Tuấn  
Th&#7913; B&#7843;y, 17 Th&#225;ng 12 N&#259;m 2011 09:30

---

Thật vui biết bao khi những người đồng dân lại đến với các gia đình Công giáo để thăm hỏi, chia vui và chúc cho nhau những điều lành trong ngày lễ Giáng Sinh. Bởi khí thế các gia đình và những làng quê trở nên ngập tràn ánh sáng, thân thiện và cởi mở hơn khi tất cả cùng hướng về Hai Nhi Giêsu như biết những tình yêu thương, hòa bình.

### 2. Liên đới trong giá trị đạo đức

Người Việt còn có truyền thống tình thân ái, vị tha. Tính cởi mở trong đời sống cộng đồng đã tạo cho tâm thức của chúng ta biết quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau giữa những vui buồn cuộc sống. Những con người dù không cùng niềm tin tôn giáo nhưng vẫn đến tham dự lễ Giáng Sinh với thiện chí muốn kết nối liên đới các giá trị đạo đức. Họ nhận thấy nếu Đấng Cứu Thế mất máu sống tuy tốt hơn vì lòng vị tha nhân ái, đi xuống mà họ không được thừa hưởng những lợi ích lãnh thổ hay một anh hùng dân tộc nào đó. Họ tìm thấy nơi Hai Nhi Giêsu đi xuống để sống, để sống với cuộc sống của những người dân nghèo nàn, phải vất vả vất vả hai sương hai nắng qua đêm trong tấm trần của thiêu thân. Chính sự đi xuống Giáng Sinh đã lay động họ hướng về đức chúa trời của họ. Truớc nền giáo dục đang có biến đổi suy đồi trầm trọng, họ ý thức sâu xa hơn bài học đạo đức mà Ngôi Hai Thiên Chúa đang gửi trao cho muôn người, cho dù niềm tin ấy đôi khi vẫn có thể còn rớt rớt. Với thái độ thành kính trước hàng đá nhô, những con người dù chưa “rửa tội” vẫn có thể hiểu được Đấng Cứu Chúa sinh ra nơi máng cỏ để đến hèn hạ sống kiếp phàm nhân cách tri thức, chỉ vì tình yêu cho Tình Yêu – Nơi Ngài, giá trị của tình yêu thể hiện trở thành đi xuống để cho những tâm hồn muôn hy sinh xả kỷ vì hạnh phúc chúng ta, quê hương mình.

### 3. Liên đới trong nhu cầu tâm linh.

Đôi khi Giáng Sinh thu hút đông đảo những người trẻ khác biết niềm tin không chỉ vì đáp ứng một niềm vui thuần túy. Họ nhận ra, yêu cầu tâm linh là nhu cầu cấp thiết cho người trẻ trong bối cảnh xã hội hôm nay. Họ đến với Hai Nhi Giêsu để có thể lấp đầy kho tàng tâm hồn trống rỗng một xã hội, một nền giáo dục một đời sống. “Đêm Thánh Vô Cùng” mở ra cho họ những lời dạy dỗ và hướng dẫn sống đúng phẩm giá của những con người đích thực. Chúng ta đã dâng góp thây những người trẻ đồng dân để sống cuộc sống nguy hiểm thành khốn khổ bên hàng đá nhô trong đêm Giáng Sinh. Sự thành công này cho ta thấy được hiểu biết quan tâm sự đi xuống của đức.

Việt Nam, mảnh đất màu mỡ cho việc vun trồng những hạt mầm đức tin đang của mình nơi những tâm hồn trẻ. Đã đến lúc, chúng ta cần ưu tiên việc thực thi sự rao giảng Tin Mừng trong việc thi hành hiểu biết và đến thân thiện thực hóa được hiểu biết theo lời mời gọi của Ngôi

## Giáng Sinh trong tâm thức người Việt

Tác giả: J.B. Nguyễn Quốc Tuấn

Tháng 12 năm 2011 09:30

---

Hai giảng sinh làm người.